

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค

การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ พื้นที่จ.อุบลราชธานี

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ด้านกักกันสัตว์อุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตามแผนขั้นตอน

โครงการตรวจห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ การดำเนินการระหว่าง เมษายน - กันยายน 2566 ดำเนินการ ตรวจห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ 'เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์ โรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรการลักลอบนำเข้าเนื้อชิ้นเนื้อสุกรเข้ามาจำหน่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ มีการดำเนินการ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภวารินชำราบ และอำเภอเดชอุดม การเข้าตรวจสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานในการรับเนื้อสุกรเข้ามาอย่างที่พักซาก เอกสารการเคลื่อนย้าย หรือเอกสารแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะต้องนำมาสำแดงเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบและได้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

ปัญหาอุปสรรค จากการตรวจห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์

- ห้องเย็นของผู้ประกอบการมีปริมาณเนื้อจำนวนมาก ทำให้การสุ่มตรวจต้องมีความระมัดระวังวางแผนที่ดีเพื่อให้การสุ่มตรวจทั่วถึง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ จากการตรวจห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์

- กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ด้านกักกันสัตว์อุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการวางแผนบูรณาการตรวจร่วมกันเป็นประจำ เพื่อเข้าไปแนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินการให้ถูกต้อง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค



ภาพกิจกรรมดังนี้

ภาพการดำเนินงาน 5 เมษายน 2566 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กิจการห้องเย็น ในพื้นที่อุบลราชธานี เป้าหมายอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ภาพการดำเนินงาน 3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี สํารวจปริมาณเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง จากการตรวจสอบครั้งนี้ไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานในการรับเนื้อสุกรเข้ามายังที่พักซาก เอกสารการเคลื่อนย้าย หรือเอกสารแหล่งที่มาของซากสัตว์ที่จะต้องนำมาสำแดงเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบและได้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป



ภาพการดำเนินงาน 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ด่านกักกัน สัตว์อุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลราชธานี เข้าตรวจรับซากสัตว์ปลายทาง โคร่งไก่แช่แข็งจำนวน 4200 กิโลกรัม ที่บริษัทโคลเวอร์ซัพพลาย



ภาพการดำเนินงาน 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ด้านกำกับ สัตว์อุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าตรวจและให้ คำแนะนำด้านการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ในพื้นที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ประกอบการห้องเย็น จำนวน 2 แห่ง คือ ห้องเย็นของหจก.ห้องเย็นเค เอส อินเตอร์ฟู้ด และห้องเย็นโซคนาวิมหาชัย ยินดีที่จะ ปฏิบัติตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์กำหนด ต่อไป



ภาพการดำเนินงาน 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ด้านกำกับ สัตว์อุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าตรวจสอบซากสัตว์ ตามใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ที่ย้ายเข้าห้องเย็น และให้คำแนะนำด้านการ เคลื่อนย้ายซากสัตว์ในพื้นที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคอหิวาต์แอฟริกา ใน สุกร(AFS) ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง คือ ห้องเย็นบริษัทโคลเวอร์ซัพพลาย จำกัด ซึ่งมียินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบของกรมปศุสัตว์กำหนด ต่อไป



ภาพการดำเนินงาน 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ต่ำนกักกัน สัตว์อุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ออกพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็น หรือ สถานที่พักเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อเข้มงวดการเฝ้าระวังการ เกิดโรคคอหิพาด์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้ คำแนะนำผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการประกอบกิจการให้ถูกต้อง ตามพรบ.โรคระบาด สัตว์ พ.ศ. 2558 และพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อกำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พร้อม ตรวจสอบใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ และแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์จากโรงฆ่า สัตว์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงหนังสือรับรองที่พักซากสัตว์ (ต.ร.ช.4) ตามกฎหมายว่าด้วยโรค ระบาดสัตว์ พ.ศ.2555 โดยเข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรจำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1. ร้านนายวิชัย บุญเอื้อ
2. ร้านแม่ปู้กี้
3. ร้านดีฟาร์มฟู้ดรีเทล
4. CP freshmart
5. Betagro Shop
6. เทสโก โลตัส สาขาเดชอุดม

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะ ได้บริโภคเนื้อที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการทุกรายเป็นอย่างดี



ภาพการดำเนินงาน 6 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ด่านกักกัน สัตว์อุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกสำรวจตรวจสอบ ห้องเย็นที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ และตรวจการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้ามาในพื้นที่ ดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง คือ

1. ห้องเย็นของหจก.ห้องเย็นเคเอส อินเตอร์ฟู้ด ที่อยู่ หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 - แจกการจัดส่งซากสัตว์ เฉลี่ย ประมาณ 500 กิโลกรัม/วัน

2. ห้องเย็นของบริษัทโคลเวอร์ซีฟพลาย จำกัด สาขาอุบลราชธานี ที่อยู่ 330 หมู่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ห้องเย็นรับฝากซากสัตว์)

-จากการตรวจสอบการจัดเก็บซากสัตว์ ยังไม่สามารถรวบรวมเอกสารผู้ฝากได้ครบถ้วน จึงขอให้แจ้งข้อมูลผู้รับฝากและจำนวนซากสัตว์ สำหรับการตรวจสอบในครั้งต่อไป

3. ห้องเย็น ของเดชพัฒนาฟาร์ม ที่อยู่ 56 หมู่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- เป็นซากสัตว์ที่นำเข้าจาก CP เป็นส่วนใหญ่ แล้วนำมาสไลด์แผ่น แยก ขาย จัดส่งปริมาณเฉลี่ย 400 กิโลกรัม/วัน

ครั้งนีการตรวจสอบเพื่อเข้มงวดการเฝ้าระวังการเกิดโรคคอหิวด์แอฟริกา ในสุกร และการลักลอบนำเนื้อและชิ้นส่วนสุกรเข้ามาจำหน่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมปศุสัตว์

